

Số: 523 /BC-UBND

Côn Đảo, ngày 22 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

thông tin, giải trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 các ý kiến tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số 36/CV-HĐND ngày 21/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị UBND huyện thông tin, giải trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 các ý kiến tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân huyện (UBND huyện) tổng hợp báo cáo tại kỳ họp cụ thể như sau:

I. VỀ LĨNH VỰC Y TẾ, DU LỊCH

UBND huyện thông tin đến toàn thể cử tri và Nhân dân huyện nhà như sau:

1. Việc triển khai Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn huyện; tình hình triển khai đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú việc lập phương án chuẩn bị đón khách du lịch cụ thể như sau:

Sau khi nhận được Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo dự thảo kế hoạch của huyện triển khai kế hoạch số 202 của tỉnh. Dự thảo kế hoạch đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cho ý kiến, cơ quan chuyên môn đang hoàn thiện để trình UBND huyện ký ban hành trong thời gian sớm nhất để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Căn cứ hướng dẫn của Sở Du lịch tỉnh tại Công văn số 2359/SDLQLPTDL ngày 09/12/2021 về triển khai Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" và hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện ban hành Công văn số 4494/UBND-VHTT ngày 13/12/2021 về việc triển khai Kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn huyện. Theo đó, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cách xây dựng phương án; thành lập Ban chỉ đạo cơ sở; Quy định phòng chống dịch đối với du khách, người lao động; bố trí Khu vực cách ly khi có F0, F1 (đối với những cơ sở lớn); bố trí phòng lấy mẫu test nhanh cho khách; hướng dẫn tạo mã QR Code, camera. Tính đến ngày 21/12/2021, UBND huyện tiếp nhận 70 hồ sơ của các cơ sở. Huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra các điều kiện theo phương án xây dựng hoạt động, yêu cầu các cơ sở lưu trú bổ sung theo kiến nghị của Đoàn để hoàn thiện phương án. Như vậy, tất cả các cơ sở du lịch có phương án hoạt động hoàn chỉnh và chuẩn bị cơ sở vật chất phòng, chống bệnh dịch theo đúng yêu cầu quy định sẽ được UBND huyện xem xét phê duyệt.

Căn cứ khả năng thực tế của huyện, theo ý kiến đề xuất của Đoàn kiểm tra điều kiện hoạt động tại các cơ sở lưu trú du lịch, UBND huyện đề nghị các cơ sở lưu

trú, du lịch cần khuyến cáo, đăng thông tin công khai lên trang Web của cơ sở để du khách cân nhắc việc ra đảo vào thời gian này, cụ thể:

- Do khả năng điều trị F0, cơ sở thuốc, trang thiết bị điều trị ... của Trung tâm Y tế quân dân y huyện còn hạn chế, việc điều trị F0 chuyển nặng rất khó khăn, hơn nữa phương án vận chuyển bệnh nhân F0 trở nặng về đất liền điều trị chưa khả thi; vì vậy, du khách có bệnh nền, cao tuổi, sức khỏe yếu ... chưa nên đến du lịch tại Côn Đảo vào thời gian này.

- Khi du khách đến Côn Đảo sẽ được cơ sở lưu trú thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm (test nhanh), trong trường hợp sau khi xét nghiệm phát hiện du khách là F0 thì sẽ được điều trị tại cơ sở lưu trú, chỉ chuyển đến Trung tâm Y tế quân dân y huyện khi trở nặng. Sau khi điều trị khỏi bệnh, tiếp tục ở lại cơ sở lưu trú để theo dõi sức khỏe đủ 07 ngày trước khi rời khách sạn.

2. Dự kiến thời gian và phương án đón khách bằng phương tiện tàu thủy

Ngày 21/12/2021, UBND huyện có Công văn số 4586/UBND-KT gửi UBND tỉnh về việc báo cáo đề xuất chủ trương hoạt động các tuyến tàu khách cao tốc từ bờ đến Côn Đảo. Tại Công văn này, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, từ nay đến 15/02/2022, huyện Côn Đảo khôi phục lại các hoạt động du lịch, đón khách và trước mắt là du khách đến bằng đường hàng không. Sau thời gian trên, huyện sẽ tổ chức báo cáo đánh giá việc thực hiện và đề xuất thời điểm tiếp tục khôi phục các tuyến tàu khách cao tốc đến Côn Đảo.

3. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở thuốc... cho công tác điều trị F0 tại nhà.

Ngày 19/11/2021, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Y tế lưu động để theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo; Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở thuốc tại địa phương hiện có là:

- Về thuốc: Hiện tại thuốc kháng vi rút đơn vị có các loại sau: thuốc Mun-nô-pi-ra-via (Munopiravir) có 2.100 viên (đủ điều trị cho 52 bệnh nhân); Rêm-đát-si-via-pho (Remdesivir For) có 95 lọ (đủ điều trị cho 19 bệnh nhân), Pha-vi-pi-ra-via (Favipiravir) có 2.600 viên (đủ điều trị cho 50 bệnh nhân). Thuốc điều trị các triệu chứng thông thường cho bệnh nhân Covid-19 hiện tại đơn vị vẫn đảm bảo đủ cung cấp. Túi thuốc cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà hiện có: 300 túi.

- Về Oxy y tế: hiện có 152 bình lớn (loại 40 lít) dùng cho hệ thống oxy trung tâm được lắp đặt tại Trung tâm Y tế quân dân y và 20 bình nhỏ (loại 15 lít) dùng lưu động cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà có nhu cầu thở oxy có đầy đủ đồng hồ bình oxy, mặt nạ thở oxy (mask thở oxy).

- Về máy SpO₂ (đo nồng độ oxy trong máu): dùng cho bệnh nhân F0 theo dõi oxy trong máu hàng ngày, đơn vị có 20 máy đủ dùng cho 20 bệnh nhân. Hiện đang dự trù thêm 100 máy để cấp phát cho những trường hợp F0 điều trị tại nhà mà không có điều kiện.

Tuy nhiên để chuẩn bị cho công tác đón khách du lịch sắp tới, huyện sẽ đề xuất tỉnh trang cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở thuốc phục vụ cho công tác điều trị F0 tại nhà.

II. VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngành giáo dục đã tổ chức cho học sinh học trực tuyến trong giờ hành chính. Vì vậy, cha mẹ học sinh hầu hết không thể trực tiếp theo dõi, giám sát, hướng dẫn con em mình, nhất là học sinh lớp 1, 2, 3, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ, cũng như không tạo được sự yên tâm cho cha mẹ học sinh về chất lượng dạy và học. Đề nghị UBND huyện nghiên cứu điều chỉnh khung giờ học phù hợp và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến trong thời gian tới nếu phải chuyển sang học trực tuyến.

Ý kiến giải trình:

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng trong cả nước, rất may mắn, học sinh Côn Đảo được đến trường từ đầu năm học, chỉ phải học trực tuyến 3 tuần (từ 24/11 – 10/12/2021). Vấn đề dạy học trực tuyến cũng đã được HĐND tỉnh rất quan tâm, khảo sát thực tế và có báo cáo kết luận đánh giá những khó khăn, hạn chế trên toàn địa bàn tỉnh (Báo cáo số 180/BC-HĐND ngày 23/11/2021 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh), đề nghị quý đại biểu nghiên cứu thêm để hiểu và chia sẻ với ngành giáo dục.

Tại huyện Côn Đảo, việc chuyển đổi sang hình thức dạy học trực tuyến là yêu cầu cần thiết, bắt buộc và không có phương án khác khi số ca nhiễm trong cộng đồng từ 20/11-25/11/2021 tăng nhanh. Về phía phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường hoàn toàn chủ động ứng phó với tình huống chuyển trạng thái từ dạy trực tiếp sang dạy trực tuyến do đã xây dựng phương án, tổ chức tập huấn ngay từ đầu năm học. Đối với các trường, giáo viên các lớp đã rất linh động trong xếp thời khóa biểu (sáng, chiều, tối), tổ chức dạy trực tuyến đáp ứng sĩ số học sinh học cao nhất (trên 95%). Về phía học sinh: Có đầy đủ thiết bị học trực tuyến. Tham gia học nghiêm túc, tỉ lệ học sinh tham gia các buổi học trung bình khoảng 95-98%, tham gia kiểm tra, đánh giá trực tuyến đầy đủ.

- Khó khăn, bất cập:

+ Với thời lượng số tiết dạy học tương đối nhiều so với nội dung quy định, thực hiện hướng dẫn giảm tải theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời chọn những nội dung cốt lõi, trọng tâm để giảm thời gian dạy. Song nếu chỉ tổ chức vào buổi tối thì không đảm bảo thời gian truyền tải kiến thức, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Bên cạnh đó, phát sinh yếu tố khó khăn khách quan về đường truyền internet hay bị nghẽn mạch, chập chờn vào giờ cao điểm buổi tối (mạng yếu chương trình máy tự động out).

+ Với gần 2.000 phụ huynh của cấp phổ thông, nhiều phụ huynh làm việc nhiều khung giờ khác nhau (công chức hành chính, lao động phổ thông, nhân viên...) nên cũng có 1-2% phụ huynh học sinh chưa thỏa mãn việc trường và giáo viên sắp xếp giờ dạy cho các cháu.

Trong thời gian tới, nếu có dạy trực tuyến (điều mà ngành giáo dục không mong muốn xảy ra), UBND huyện sẽ chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp hài hòa giữa thời lượng ban ngày và ban đêm cho phù hợp với lứa tuổi học sinh và điều kiện của gia đình.

2. Hiện nay, các thiết bị công nghệ thông tin đã được trang bị cho các trường chưa thật sự được khai thác và phát huy hết tính năng, gây lãng phí, đồng thời hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học. Đề nghị UBND huyện thông tin về giải pháp quản lý, phát huy hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư để phục vụ có hiệu quả cho hoạt động dạy và học trong thời gian tới

Trong nhiều năm qua, nhất là từ năm học 2019-2020, các trường đã được trang bị nhiều thiết bị dạy học hiện đại. Việc trang bị này là rất cần thiết trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Hiệu quả cũng đã cho thấy rằng học sinh trở nên hứng thú học tập hơn, và giáo viên cũng đã dần chuyển từ hình thức dạy học truyền thống sang áp dụng các phương pháp dạy học mới gắn với việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Song vẫn có tồn tại một số hạn chế như: Các bảng tương tác được trang bị cho nhà trường đã được phát huy công suất tối đa (có những thời điểm giáo viên đăng ký dạy vẫn không được, do tần suất sử dụng nhiều). Riêng các thiết bị dạy học STEM (nghiên cứu khoa học ứng dụng) thì việc triển khai còn nhiều khó khăn do việc được tập huấn sử dụng chưa nhiều vì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19; vì vậy giáo viên vừa giảng dạy, vừa tự nghiên cứu dần dần và triển khai cho học sinh chỉ ở mức độ thấp.

UBND huyện khẳng định việc sử dụng các trang thiết bị dạy học là hoàn toàn cần thiết, không mang tính lãng phí hay hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học. Tuy nhiên việc sử dụng thông thạo vẫn cần nhiều thời gian để nghiên cứu và ứng dụng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, của giáo viên và cần có thiết bị có tính đồng bộ cao. Thiết bị vận động thì phải có không gian (sân) để học sinh vui chơi, học tập. Năm học 2021-2022, UBND huyện đã đầu tư khá đồng bộ, khắc phục tình trạng chưa đồng bộ trước đó.

Trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo các trường tiếp tục khai thác hiệu quả các thiết bị này. Đồng thời có rà soát, đánh giá các thiết bị cũ, đề xuất bổ sung, thay thế, bảo trì hàng năm nhằm phát huy tối đa trang thiết bị đã được đầu tư, phát huy hiệu quả nhất. Các trường thường xuyên tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, ứng dụng CNTT trong giảng dạy; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm ứng dụng CNTT cho các trường, giáo viên hàng năm, phát động thi đua đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số trong giáo dục.

3. Đề nghị UBND huyện thông tin về công tác kết hợp 3 môi trường gia đình – nhà trường – xã hội trong việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh nhằm ngăn ngừa bạo lực học đường.

UBND huyện thông tin một số hoạt động đã triển khai như sau: Công tác phối hợp môi trường giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục học sinh được các nhà trường chú trọng thực hiện hàng năm, cụ thể: Phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn học đường; tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy; khi có các vấn đề liên quan đến bạo lực trong và ngoài nhà trường thì đều phối hợp với Công an để giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp trong việc giáo dục học sinh thông qua các hoạt động hàng ngày, hoạt động ngoại khóa (câu lạc bộ, tham quan dã ngoại...), hoạt động lớn của nhà trường (Xuân yêu thương); Phối hợp với cơ quan,

ban, ngành, đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, tập huấn về sức khỏe vị thành niên, về giới, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động kỹ năng... cho cả học sinh và phụ huynh; vận động học sinh ra lớp, không để học sinh bỏ học vì khó khăn; thực hiện công tác phổ cập giáo dục; phối hợp tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên trường học, các hoạt động bảo vệ môi trường, tìm hiểu di tích lịch sử.

Mặc dù các trường đã triển khai phối hợp giữa môi trường gia đình – nhà trường – xã hội trong nhiều năm qua, song tính chủ quan từ phía gia đình vẫn còn là vấn đề cần giải quyết. Nhiều gia đình vẫn lo công việc mưu sinh đã không quản lý tốt con em mình, đặc biệt là quản lý việc truy cập các trang mạng xã hội; từ đó dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh cho từng lứa tuổi, trong đó có nạn bạo lực học đường. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường biện pháp cụ thể triển khai đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và gia đình để thực hiện tốt hơn nội dung này (cụ thể như: nghiên cứu tạo thêm các sân chơi giải trí lành mạnh, trao đổi kiến thức tự nhiên-xã hội từ các nền tảng web phù hợp theo từng lứa tuổi thanh thiếu niên để góp phần định hướng giảm truy cập các trang mạng xã hội không có giá trị về mặt giáo dục; thực hiện công tác tư vấn tâm lý để bảo đảm việc các em được phát triển toàn diện, lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần; tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giúp các em giải trí sau giờ học, giảm áp lực từ việc học hành; phối hợp với Huyện đoàn và các cơ quan có liên quan tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” cho học sinh phổ thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ, từ đó góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường).

III. VỀ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG

1. Đề nghị UBND huyện thông tin về lộ trình, giải pháp cụ thể xử lý vi phạm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng kho chứa nông cụ sang nhà ở, phòng trọ, kinh doanh).

UBND huyện thông tin thêm như sau:

- Giai đoạn từ tháng 01 – 03 năm 2021:

UBND huyện Côn Đảo đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp sử dụng nhà kho tạm trên địa bàn huyện Côn Đảo. Theo Báo cáo số 196/TNMT ngày 03/3/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát hiện trạng sử dụng nhà kho tạm trên địa bàn huyện Côn Đảo, ngày 16/3/2021, UBND huyện Côn Đảo có Văn bản số 747/UBND-TNMT về việc giải quyết tình hình sử dụng kho sai mục đích trên địa bàn huyện để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Trạm cung cấp nước và Điện lực Côn Đảo triển khai thực hiện xử lý vấn đề này. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chức năng đã triển khai công tác như: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban điều hành các Khu dân cư yêu cầu các hộ dân sử dụng đúng mục đích nhà kho để cất giữ vật tư sắt thép, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp mà UBND huyện Côn Đảo đã cho phép; Điện lực Côn Đảo và Trạm cung cấp nước tiến hành rà soát các hợp đồng đấu nối điện, nước phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp đã ký kết với người dân (*điện, nước phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp nhưng sử dụng để phục vụ sinh hoạt, kinh doanh*), có hành vi vi phạm hợp đồng thì tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ và chuyển hồ sơ vụ việc về Phòng Tài

nguyên và Môi trường để được tiếp tục xử lý về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở nội dung kết quả rà soát, ngày 11/3/2021, UBND huyện ban hành các văn bản yêu cầu người dân đã được cấp phép kho tạm, nghiêm túc sử dụng đúng mục đích đã được cho phép, cụ thể tại các văn bản số 678/UBND-TNMT (*Đông Đức Quân*), 679/UBND-TNMT (*Nguyễn Thị Hiền*), 680/UBND-TNMT (*Nguyễn Thị Hạnh*), 682/UBND-TNMT (*Đinh Văn Phòng*).

Qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt 06 trường hợp VPHC và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, vận động tự nguyện chấp hành, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

- Giai đoạn từ tháng 4/2021 – 12/2021:

Theo báo cáo, ngày 30/3/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 12/KH-TNMT về việc kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Côn Đảo. Trong đó có nội dung tiến hành tuần tra, kiểm tra, nắm bắt địa bàn theo dõi tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý đối với các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại hạn chế tập trung đông người. Do đó, công tác hậu kiểm tra, xử lý nói riêng và việc thi hành Quyết định hành chính về xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nói chung thực hiện chưa được quyết liệt.

- Về lộ trình xử lý:

Sang năm 2022, UBND huyện Côn Đảo tăng cường chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không tự giác khắc phục hậu quả; Lập Kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiến hành cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả. Trong đó, căn cứ tình hình hiện nay tại địa bàn các Khu dân cư, UBND huyện tập trung ưu tiên giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng tại Khu dân cư số 2.

Đồng thời tập trung rà soát các trường hợp có hành vi vi phạm nhưng đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì khôi phục lại thủ tục ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra Quyết định xử phạt nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Về giải pháp xử lý: UBND huyện đã nêu rõ tại Báo cáo số 518/BC-UBND, ngày 18/12/2021 vừa trình bày tại kỳ họp nên xin phép không nhắc lại tại Báo cáo này.

2. Đề nghị UBND huyện bổ sung nội dung thông tin về tiến độ, dự kiến thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng Dự án kiên cố hóa các tuyến kênh mương tại các khu dân cư và Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo vào Báo cáo số 518/BC-UBND ngày 18/12/2021 của UBND huyện để cử tri trên địa bàn huyện biết.

UBND huyện tiếp thu ý kiến và sẽ bổ sung thông tin này vào Báo cáo số 518/BC-UBND để cử tri trên địa bàn huyện biết. Nhân đây, UBND huyện thông tin trực tiếp như sau:

*** Về dự án kiên cố hóa các tuyến mương nước tại các khu dân cư**

- Dự án kiên cố hóa kênh mương khu 2, Dốc Ông Tổng: đã nghiệm thu hoàn thành, đang lập hồ sơ chờ quyết toán.

- Dự án kiên cố hóa các tuyến mương nước tại khu dân cư số 3:

Dự án khởi công ngày 18/12/2020; Dự kiến hoàn thành ngày 18/6/2022. Dự án bao gồm 4 Tuyến mương. Tiến độ thực hiện Tuyến mương số 01 đã thực hiện đạt 1.000 mét/2.046 mét, Tuyến mương số 04 đã thực hiện đạt 268m/268m, Tuyến mương số 05 đã thực hiện đạt 450m/659 m, tuyến mương số 03 dài 206 m hiện đang thực hiện công tác BTGPMB. Dự kiến đến tháng 6/2022 công trình đưa vào sử dụng.

*** Về dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm**

Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Trung tâm huyện Côn Đảo, quy mô giai đoạn 1 của hệ thống thu gom gồm hệ thống tuyến ống thu gom 9.087m ống HDPE D200 và D300, 283 bộ hố ga, 06 giếng tách dòng, 01 trạm bơm và trạm xử lý công suất 1.000m³/ngày đêm. Cụ thể, quy mô, công suất của dự án gồm xây dựng hệ thống thu gom nước thải vùng 2 toàn bộ diện tích đô thị phía Nam hồ Quang Trung I, hồ Quang Trung II của trung tâm huyện Côn Đảo (bao gồm khu dân cư số 3, 5, 6, 7, 8, 9); Xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 3.500m³/ngày.đêm, giai đoạn 1 công suất 1.000m³/ngày.đêm.

Dự án khởi công ngày 20/4/2020; ngày hoàn thành dự kiến 20/6/2022. Hiện nay Tuyến ống thu gom nước thải đã thi công đạt 90% khối lượng và sẽ hoàn thành đạt 100% khối lượng trong năm 2021. Hạng mục trạm xử lý nước thải của dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nhà thầu đang triển khai dọn dẹp, thi công hạng mục xây dựng phần cụm bể xử lý, dự kiến sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng vào tháng 6/2022.

IV. VỀ CÔNG NGHIỆP

Vấn đề thường xuyên cúp điện đột xuất trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây, giải pháp khắc phục: Đề nghị UBND huyện yêu cầu Điện lực Côn Đảo giải trình, làm rõ tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện; đồng thời UBND huyện làm rõ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề này.

Về vấn đề thường xuyên cúp điện đột xuất trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây, giải pháp khắc phục, UBND huyện có báo cáo số 518/BC-UBND, ngày 18/12/2021. Theo ý kiến của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện sẽ yêu cầu Đơn vị Điện lực Côn Đảo trực tiếp báo cáo giải trình, làm rõ tại Kỳ họp.

Về vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước vấn đề thường xuyên cúp điện đột xuất, theo Luật định, UBND huyện báo cáo HĐND huyện như sau:

Thứ nhất, hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật không quy định hoặc giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc ngừng, giảm mức cung cấp điện hoặc nhận thông tin, báo cáo từ ngành điện. Việc cung cấp điện trên địa bàn huyện Côn Đảo hiện nay do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện, là doanh nghiệp nhà nước, do đó, hoạt động của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhà nước, đúng thẩm quyền.

Thứ hai, về công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước quy định tại Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương quy định điều

kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 675/UBND-VP ngày 21/01/2021 về việc khắc phục tình trạng sự cố mất điện đột xuất, cắt điện và tái lập điện trở gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 17/03/2021 về việc giám sát độ tin cậy cung cấp điện và tình hình thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021. Trong Kế hoạch này, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức theo dõi tình hình cung cấp điện, việc ngừng giảm mức cung cấp điện trên địa bàn của Điện lực tại địa phương để cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Công Thương kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất.

Theo đó, UBND huyện Côn Đảo có Công văn số 903/UBND-KT ngày 31/3/2021 giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời cho Sở Công Thương kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất theo nội dung Kế hoạch nói trên. Đồng thời trong năm 2021, UBND huyện có các văn bản triển khai liên quan đến vấn đề này (như Công văn số 155/UBND-KT ngày 19/01/2021 của UBND huyện về việc phối hợp xây dựng, triển khai phương án cấp điện trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021 và các năm tiếp theo (có đồng gửi Sở Công thương để báo cáo); Công văn số 1584/UBND-KT ngày 24/5/2021 của UBND huyện gửi Điện lực Côn Đảo đề nghị thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế sự cố lưới điện gây mất điện đột ngột (có đồng gửi Sở Công thương để báo cáo); Công văn số 3827/UBND-KT ngày 27/10/2021 của UBND huyện gửi Điện lực Côn Đảo đề nghị triển khai các biện pháp khắc phục sự cố mất điện trong thời gian qua trên địa bàn huyện Côn Đảo). Trong đó, UBND huyện đề nghị Điện lực Côn Đảo cung cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn huyện đảm bảo sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp xử lý các phát sinh liên quan có thể gây sự cố như cây xanh dọc hành lang an toàn, hệ thống chiếu sáng, thí nghiệm định kỳ trên thiết bị phân phối... Qua theo dõi, Điện lực Côn Đảo cũng đã tích cực, kịp thời phối hợp báo cáo nguyên nhân, biện pháp khắc phục các sự cố gây mất điện đột xuất theo đề nghị của UBND huyện.

Nhìn chung, góc độ quản lý lãnh thổ, với vai trò lãnh đạo, điều hành, Tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (ngành năng lượng, lĩnh vực công nghiệp) tại địa phương. Các nội dung quản lý chi tiết có quy định, hướng dẫn cụ thể của Bộ ngành liên quan. UBND huyện tiếp thu ý kiến, trong thời gian tới nhằm hạn chế sự cố cúp điện đột xuất đến mức thấp nhất có thể (trừ yếu tố thời tiết bất khả kháng), UBND huyện tăng cường chỉ đạo Phòng chuyên môn tập trung quan tâm tham mưu UBND huyện làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước sâu sát hơn đối với ngành điện trên địa bàn để hướng tới ổn định chất lượng hơn.

UBND huyện tổng hợp báo cáo thông tin tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. Hội đồng nhân dân huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH. *h*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thụy Nga